

XCMG เปิดโรงเรียนประถมศึกษาในประเทศแคเมอรูน

อรุณ

XCMG ผู้ผลิตเครื่องจักรก่อสร้างชั้นนำของโลก เปิดโรงเรียนระดับประถมศึกษา XCMG Hope Primary School แห่งแรก ณ หมู่บ้านอะลิเอเต เยฮอมโบ ประเทศแคเมอรูน เพื่อสร้างแหล่งการศึกษาให้แก่ภูมิภาคเนเมยองอันห่างไกลในประเทศแคเมอรูน

โรงเรียนแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการล่าสุดที่เพิ่งเสร็จสิ้นภายใต้โปรแกรม “Blue Dream” เพื่อการศึกษาระดับนานาชาติของ XCMG อันเป็นส่วนหนึ่งของ “For A Better Life” แคมเปญสวัสดิการสาธารณะทั่วโลกที่ประกอบด้วยโครงการอันทรงคุณค่าทั้งหมด 14 โครงการ

ดู ฮุย ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดประจำภูมิภาคแอฟริกา ส่วนงานธุรกิจเครื่องจักรประเภทขุดเจาะของ XCMG กล่าวระหว่างพิธีเปิดโรงเรียนดังกล่าวว่า สถานที่แห่งนี้เป็นที่ที่เด็ก ๆ จะสามารถเติบโตและประสบความสำเร็จตามที่ได้ฝันได้

“เราหวังว่าโรงเรียนแห่งนี้จะไม่เพียงแต่ช่วยแก้ปัญหาความต้องการด้านการศึกษาแก่เด็ก ๆ ในพื้นที่เท่านั้น แต่ยังหวังด้วยว่าบริษัทและองค์กรอื่น ๆ จะร่วมมือกับเราในการอุทิศตนเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างจีน-แอฟริกาให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น”

โรงเรียนแห่งนี้จะเป็นประโยชน์แก่เด็ก ๆ ในพื้นที่ซึ่งไม่มีโอกาสได้รับการศึกษา เด็กชายเอลิจาห์วัย 7 ขวบ ซึ่งเป็นนักเรียนของโรงเรียนดังกล่าว มาจากครอบครัวที่มีบุตรด้วยกัน 5 คน เขาใช้เวลาช่วงวัยเยาว์ช่วยครอบครัวทำเกษตรกรรมและขายน้ำบรรจุถุงเพื่อหาเลี้ยงทุก ๆ คน แม้ว่าเอลิจาห์และพี่น้องจะมีอายุถึงเกณฑ์เข้าเรียนแล้ว แต่ก็ยังไม่มีเงินเพียงพอสำหรับเข้ารับการศึกษาในโรงเรียน

เมื่อโรงเรียนเปิด เอลิจาห์รู้สึกตื่นเต้นที่ได้เข้าเรียนเหมือนเด็กคนอื่น ๆ พร้อมหนังสือเรียนหลายเล่มและกระเป๋านักเรียนใหม่ เขาเปิดเผยว่ารู้สึกขอบคุณที่ XCMG นำโอกาสทางการศึกษามายังหมู่บ้าน และเขาจะตั้งใจเรียนเพื่อทำตามความฝันที่จะเข้าทำงานกับบริษัท XCMG ในประเทศจีนเมื่อโตขึ้น

XCMG มุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือผู้ยากไร้รวมถึงแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น ผ่านการดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่ประสบความสำเร็จมาแล้วมากมาย อาทิ การสร้างแหล่งเก็บน้ำสะอาด 50 แห่งในเอธิโอเปีย, เปิดสถานรับเลี้ยงเด็กที่หมู่บ้านคิงเหลียง ณ มณฑลเสฉวน เพื่อดูแลเด็กที่ถูกทอดทิ้ง, เป็นเจ้าภาพโครงการ Global Excellent Operator และจัดตั้งทุนการศึกษาระดับนานาชาติมากมาย

“XCMG จะเดินหน้าปฏิบัติพันธกิจเพื่อพัฒนาชีวิตของผู้ที่ขาดแคลนผ่านโครงการสวัสดิการสาธารณะต่าง ๆ เพื่อให้วันพรุ่งนี้เป็นวันที่ดีกว่าสำหรับทุกคน” ตู ฮุย ทิ้งท้าย

เกี่ยวกับ XCMG

XCMG เป็นบริษัทข้ามชาติผู้ผลิตเครื่องจักรหนักที่มีประวัติความเป็นมายาวนานถึง 74 ปี และปัจจุบันติดอันดับ 7 ในอุตสาหกรรมเครื่องจักรก่อสร้างของโลก บริษัทส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังกว่า 177 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.xcmg.com หรือเพจ XCMG ทาง Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn และ Instagram